

# แนวหน้า สุดสัปดาห์



วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2568

www.naewna.com หน้า 13

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับปี 2567 หรือการเวียนตามนักษัตร คือปีมะโรง เข้าสู่ปี 2568 หรือปีมะแม ซึ่งถึงแม้ว่าปลายเดือน ธ.ค. 2567 จะมาถึงต้นเดือนม.ค. 2568 ก็คือของ "ดาวเคราะห์" ที่ขยับขยับจากตำแหน่งเดิม มีลักษณะที่ผู้คนที่มีความสนใจและถือคติฮินดูจะนำมาเสนอเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ เพื่อเป็น

## โหราศาสตร์รายวัน เปลี่ยนแปลงแนว 'การเมืองไทยปี' 68' เผยชื่อ 'นายกฯ' ใหม่ 'ต่อจาก' แพทองธาร'

แนวทฤษฎีการเมืองเมืองอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่สถานการณ์ต่างๆ เปลี่ยนแปลงพลิกผันอย่างรวดเร็วจนยากจะคาดเดา แต่เรื่องที่น่าเป็นห่วงคือส่วนบุคคลที่ต้องใช้วิจารณ์อยู่ และที่สำคัญคือให้ทุกท่านใช้ชีวิตกันอย่างมีสติ ไม่ประมาทด้วย

รายการ "สิทธิการเมือง แคมป์ เด็งเต็ง" ทางช่องยูทูป "แนวหน้าออนไลน์" ในตอนที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2567 มีการเชิญ "ศาสตราจารย์" โศภิตา นาคานาย "อนาคตการเมืองไทย ปี 2568" โดยโศภิตา นาคานาย ในช่วงเวลาเดือนมกราคม-มีนาคม เป็นช่วงที่กลุ่ม อภิชนคนดูใจ-ไม่ดูใจ หรือมีการชุมนุมที่จำกัดไป แต่เมื่อเข้าสู่เดือนเมษายน โดยเฉพาะตั้งแต่วันที่ 14 เม.ย. 2568 ดาวอาทิตย์ไม่ถูกที่ราศีเมษ และดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ ซึ่งเรียกว่า "โศภิตา" ก็จะเริ่มมีปรากฏการณ์อะไรที่แตกต่างออกไปอีกอย่างที่ไม่เป็นไปตามนี้

รัฐสภา การเลือกตั้งใหม่ แต่ครั้งนี้ผมมองว่ามันอาจจะมีอนาคต จะระบบรัฐสภาที่ต่างๆ จะเหมือนอีกอำนาจมันที่ต่างๆ คือไม่แคร์ แต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแน่ อาจจะมี 2 อย่าง มรวรณท์ก็ได้ คือมีแบบฉบับ คงไม่ใช้อาวุธ แต่จะจรรยาบรรณมันก็จะดีออก และก็จะเอาแบบรัฐสภา ผมมองว่าอย่างนั้น" โหราศาสตร์รายวัน กล่าว

โหราศาสตร์รายวัน กล่าวต่ออีกว่า ส่วนผู้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนถัดไป ผมมองว่าน่าจะเป็นคนใหม่ไปเลย ไม่ใช่คนเดิมที่เคยเป็นมาแล้ว แต่หากถามว่าเป็นคนใหม่แล้วจะเป็นที่ที่ของพรรคที่พรรคใดก็ได้หรือไม่ ต้องเข้าใจว่าการเป็นนายกฯ อย่างนายเศรษฐ์ ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนใหม่ คงเป็นเรื่องที่คนใหม่ที่จะมาจากจากมีความรู้ ประสบการณ์และเครือข่ายความสนับสนุนจากบุคคลต่างๆ ที่ดีแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงความเป็นคนต่อบ้านเมืองด้วย

ทั้งนี้ หากดูเรื่องความเหมาะสมก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงการเมือง และหากจะได้เกิดความเหมาะสมมากขึ้น ก็อาจจะเป็นคนที่มีรายชื่อต่อจากพรรคเพื่อไทยก็ได้ อาทิ มีความ

แม้จะมาแบบถูกดัก แต่ดาวก็โดนดักแทน ได้ศึกษามากๆ จึงได้บอกตัวเอง

แต่เมื่อถึงเดือน พฤษภาคม 2568 ดาวราหูมาและดาวเสาร์อยู่ใกล้กัน น.ส.แพทองธาร ไพบูลย์คง มีความวิตกกังวล ดาวเสาร์ตกมาลงจะทำให้อำนาจทางการเมืองหมดไป จะมีคืออยู่บ้าง คือดาวพฤหัสบดีช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา ทั้งนี้



กล่าวคือ ความสัมพันธ์จะเป็นแบบ "รวมไม่เจงรางไป" ต่างฝ่ายต่างถืออาวุธกันแต่ก็ยังไม่อยากชนกัน ผลประโยชน์มันไม่ได้อยู่ ซึ่งในวันนั้นจะเป็นภาพของผลประโยชน์ที่ต่างฝ่ายต่างไม่พอใจ ข้อตกลงจึงไม่ใช่ไปอย่างที่ดีสองสามตัวแปรกันเข้ามาออกนอก และจะเข้าไปในเชิงเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้นำ หรือก็คือนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ส่วนว่าคนสุดท้ายที่ไม่ได้คิดเอาเองหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งคนที่เคยพยากรณ์ไว้ตั้งแต่แรกที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ขึ้นมาเป็นนายกฯ คือวันที่ 6 เดือน หรืออย่างมากที่สุด 9 เดือน ซึ่งก็ใกล้เคียงตรงตามความเป็นจริง



โดยเมื่ออาทิตย์โยคเข้ามาจะโยกกันหมด ดาวโยคถึงกันหมด อาทิตย์-พุธ-เสาร์ เจอกันแล้ววาทูที่อยู่ไม่ย้ายดี สถานการณ์จะเริ่มมีวาระยุบ ค่อยๆ แยกไม่แคร์ เมื่อไปถึงเดือน พฤษภาคม ในวันที่ 14 พ.ศ. 2568 ดาวพฤหัสบดีย้ายจากราศีพฤษภไปอยู่ราศีเมษ ไปเจอดาวพฤหัสบดีของเมือง 5 ปี 0 เดือน เรียกว่า "ศุกรวิเศษ" หมายถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ แต่ดาวอาทิตย์ยังอยู่ราศีเมษ ซึ่งดาวอาทิตย์หมายถึง "ยศศักดิ์ หลักฐาน ทหาร ผู้กล้า" จะแปลว่าอะไรดี และที่หนักที่สุดคือดาวเสาร์และราหูมาเจอกันในราศีพฤษภ

ตั้งต้นโยคที่ราศีเมษ โยคที่ราศีพฤษภ เป็นเลข 1-5-7 และยังมีเลข 8 นั่นคือสิ่งที่น่ากังวลมาก จะสังเกตความไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะมีการทำให้ได้ คือความไม่มั่นคงไม่ได้ แยกไป โดยเดือน พฤษภาคม 2568 จะมีปรากฏการณ์สำคัญ คือวันที่ 5 พ.ศ. 2568 ดาวราหูจะย้าย จากวันที่ 13 พ.ศ. 2568 ดาวพฤหัสบดีจะย้าย และวันที่ 19 พ.ศ. 2568 ดาวเสาร์จะย้าย ดาวพฤหัสบดี 3 ดวงเคลื่อนในเดือนเดียวกัน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยได้เห็น โดยดาวเสาร์ดาวพฤหัสบดีจะอยู่ 1 ปีบ้าง 2 ปีก็บ้าง หรือปีเศษ บ้าง ตอนหน้าตอนหลังเวียนไป

และยังมีการที่ดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ คือของเก่า 83 ปี จึงจะมีสิทธิ์ ไม่ค่อยมีคนที่ได้ 83 ปีหรอก หากใครเป็นนักโหราศาสตร์ก็จะเห็นว่านี่คือเรื่องที่น่าห่วง ทั้งสงคราม ภาวะข้าวขาดแคลนแพง แต่ปัจจุบันอาจจะแตกต่างกันไปรูปแบบปรากฏการณ์ทางการเมืองอาจจะไม่เหมือนเก่า เช่น บางท่านบอกว่าอาจเกิดการปฏิวัติ ซึ่งผมมองว่าแม้จะเป็นไปได้แต่ก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ การรัฐประหารอาจจะไม่ใช่การยกกำลังพล หรืออาวุธออกมาปลิดชีพคนๆ หนึ่ง แต่จะเป็นรูปแบบไหนก็ยังไม่ทราบ แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน

ส่วนคำถามว่าการเปลี่ยนแปลงจะมีความรุนแรงหรือไม่ ผมมองว่ารุนแรงความคิดในขณะนี้ เช่น บางท่านบอกว่าจะมีการชุมนุม ซึ่งแม้จะมีแต่คนไม่กี่คนมารวมกันแต่ก็อาจมีผลกระทบ มีคนก็จะเริ่มมีการจับกุมไปอยู่การเปลี่ยนแปลง จึงมีผู้ที่กลุ่มผู้เดินตำแหน่งรัฐบาลอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนไปยึดสถานะที่ อาจจะถูกมองว่ามีความรุนแรงกับรัฐบาลไปยึดสถานะที่ กำลังใจไม่ทัน มาถึงถึงจุดวิกฤตจึงรัฐประหาร พอเป็นรัฐบาลก็กลับมานับเสียงแล้วไปทำจนตอนเช้าวันจันทร์ แต่คนบางคนก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้หรอก

"ถ้าเอาคนประหารการแล้วองค์ความรู้ที่คนดู การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันไม่เหมือนในอดีตที่เคยมีมา วิธีการเมืองของเราแค่เดิม ไม่ถูกใจ ไม่ใช่ ก็รัฐประหารยึดแล้วก็เปลี่ยน หรือจะเปลี่ยนความระบอบ คือใช้ระบอบ

แต่ถ้าไม่คิดในกรุงเทพฯ คนที่คิดว่ารัฐประหารจะเกิดขึ้นจะเป็นแบบนั้น

ทั้งนี้ ดาวราหูยังมีความพิเศษอีกประการคือมีอุปทาน้ำดี และหากถึงจุดที่น้ำดีถูกทำลายก็จะขึ้นน้ำดี ซึ่งสิ่งที่เราเห็นก็คือการฉีกของพรรคที่พิทักษ์ไว้เป็นแบบนั้น หรือ "สิทธิพิทักษ์" ที่หมายถึงความดีที่เห็นอย่างอื่น กับ "สหพันธ์" หมายถึงการกระทำของเราที่มีผลด้วย หากทำตามที่พิทักษ์ไว้เราก็มีความเจริญมาก แต่หากเราทำผิดก็จะเป็นอีกอย่าง สำหรับดาวของนาชกับดาวของดาวเสาร์ แต่หากถึงจุดนี้คืออุปทาน้ำหมักจะเหนียว และจะเหนียวกว่าคนอื่นด้วย แต่ในช่วงที่พิทักษ์แบบสุดจะเหนียว

"อย่าลืมว่าช่วงชีวิตบางอย่างที่เราสู้ กับ บางทีต้องแลกชีวิตบางอย่าง ทำธุรกิจ ต้นทุนเหนียว พอดีแล้วคือดียาว แต่พอมาทางการเมืองมันก็มีตัวแปรบ้างจึงด้วยว่า เราว่ามรวรณท์ คือคนที่จบลง หูก็จะหูหนวก แต่ในขณะนี้หูก็ไม่หนวก เพราะพูดด้วย ดาวเสาร์มา ดาวเสาร์เจอ ดาวราหู แต่ก็จะยิ่งใหญ่กว่า คนมีความศรัทธามาก แต่ยังไม่ค่อยไปถึงดาวอาทิตย์ ความถูกต้องและดาวพฤหัสบดีคือคนย้ายมาวันที่ 20 พฤษภาคม (2568)" โหราศาสตร์รายวัน ระบุ

โหราศาสตร์รายวัน ยังกล่าวอีกว่า ส่วนคำถามว่าหากนายเศรษฐ์ ทวีสินมีชื่อต่อจากพรรคเพื่อไทย จะยังมีโอกาสกลับมาได้หรือไม่ ผมมองว่าน่าจะยากไปไม่ได้ เพราะดาวราหูเป็นดาวพิเศษอะไรที่คิดว่าใช้ทำอะไรได้ แต่การใช้ที่คิดว่าไม่ใช่ก็อาจใช้ แต่คำว่าควบคุมหรือควบคุมคนมาซึ่งใหญ่หรือเล็ก ผมมองว่าจริงๆ มันจะเป็นคนที่จะทำในทางการเมืองแบบมีอุปทาน้ำดี หรือคนที่จะทำในทางการเมืองแบบมีอุปทาน้ำดี

ส่วนคำถามว่า หากนายเศรษฐ์ไม่ใช่มาเป็นนายกฯ คนต่อไปแล้วจะอยู่ในตำแหน่งได้นานเพียงใด ผมมองว่าน่าจะอยู่ในตำแหน่งหลายปีหรือหลายปีแล้วไปเลือกตั้งก็ยังไม่แน่ แต่ก็ต้องดูว่าตัวเขาจะเปลี่ยน หากมาด้วยระบบรัฐสภาคนใหม่ เพราะดวงนายเศรษฐ์นั้นถึง ไม่มีเลขคู่ก็ดูดี เป็นดวงที่ยิ่งใหญ่ของจริง เพราะนายเศรษฐ์เป็นแบบ Compromise (ประนีประนอม) คือเข้าใจมนุษย์ คืออยู่ดูจากทั้งสภาพและตามประวัติดี ดังนั้นการที่จะมาเข้าได้กับทุกคน เป็นคนที่รู้จักยืดหยุ่น ซึ่งความมั่นคงไม่ได้มาจากความดี แต่มาจากความยืดหยุ่นจากความคิดและการกระทำ

"นี่คือเรื่องการเมืองเข้ามา คือเรารู้เพื่อป้องกัน เพื่อระวัง เพื่อสังเกต ไม่ใช่ไปไปบอกใจกันหมด บางทีคนดูก็มีองค์ความรู้โหราศาสตร์ บางทีคนดูก็เจอแบบ คือบางทีเจอเขาเพื่อเป็น Navigator (เครื่องนำทาง) เป็น Guideline (แนวทาง) ความน่าจะเป็น เพราะโหราศาสตร์คือหลักของชีวิต เราอยู่กับชีวิต แล้วเราก็มานำการป้องกัน" โหราศาสตร์รายวัน กล่าว

หมายเหตุ : สามารถรับชมรายการ "สิทธิการเมือง แคมป์ เด็งเต็ง" ได้เป็นรายการโดย บัญชียูทูป จิตรลดา ทางช่องยูทูป "แนวหน้าออนไลน์" ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น. โดยประมาณ

เป็นไม่ได้ที่จะเป็น นายเศรษฐ์ ธาตุวิเศษ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย แต่ต้องบอกว่าคนไม่รู้จักกับนายเศรษฐ์เป็นการส่วนตัว เป็นการมองจากดวงดาวและดวงชะตาของคน ซึ่งนายเศรษฐ์คงมีและมีความหวังจะเป็นนายกฯ และเช่นเดียวกัน สิ่งที่คนดูที่ไม่ได้เกิดจากความเกลียดชังพรรคเพื่อไทย นายท. น.ส.แพทองธาร หรืออดีตนายกฯ นายทักษิณ ชินวัตร แต่พูดตามหลักการดวงดาว ของโศภิตา โศภิตาจะเห็นตรงกันว่าความเชื่อเรื่องโศภิตา แต่ความเปลี่ยนแปลงในปี 2568 จะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน หลังเทศกาลสงกรานต์ ก็จะเริ่มปฏิวัติ คือชื่อไม่ไปเปลี่ยนมาชาน ตามด้วยแสงแดดและเกิดการเปลี่ยนแปลงในเดือน พฤษภาคม แต่ไม่ใช่แบบเหตุการณ์พรรคการเมืองที่มีการสูญเสียรัฐมนตรีคนเป็นจำนวนมาก ส่วนกรณีที่มีโหรบางท่านพยากรณ์ว่าจะเกิดความรุนแรงและมีการบาดเจ็บล้มตายกันมาก ผมมองว่าโศภิตาพยากรณ์ของเขาเป็นสิ่งที่การมองของผมและคนดูคนอื่น มองดูไปแบบไม่ห่วงอะไรอีกแล้ว หากโลกปัจจุบันไม่มีเทคโนโลยีโซเชียล มีเดียก็ยังคงเหมือนเดิม (Social Media) ก็อาจจะเป็นอย่างนั้น แต่การที่โศภิตาพยากรณ์เอาไว้ว่าทำให้ชีวิตการเปลี่ยนแปลง

ส่วนดวงชะตาของ น.ส.แพทองธาร อยู่ในราศีสิขีและดาวอาทิตย์เป็นดาวประจำตัว เมื่อดาวราหูย้ายจากราศีพฤษภมาอยู่ราศีเมษ เลข 1 กับ 8 เจอกัน จะเกิดเรื่องขึ้น สิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ เช่น วิกฤติความ หลุดจากตำแหน่ง วิตกกังวล ร้องเรียน เป็นไปไม่ได้หมด อีกทั้งดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวการเมืองคนดวงนี้เพราะอยู่ในราศีพฤษภ ซึ่งก็จะลดระดับลงกับที่มองว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเดือน พฤษภาคม โดยเฉพาะในวันที่ 20 พ.ศ. 2568 จะเป็นแบบนี้

อย่างไรก็ตาม น.ส.แพทองธาร ยังโศภิตา เพราะเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสบดีมาเจอในศตวรรษ ๘๓ ปีที่หนักมาก ไม่ใช่แค่ปีก็จะมาเจอ เช่น วิกฤติศรัทธาของโศภิตาหรือโศภิตา ส่วนจะเจอนั้นกับอดีตนายกฯ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่เคยคิด ศาลตัดสินจำคุกแล้วคือขาดไปจากประเทศไทย ผมมองว่าคนดูคนอื่นๆ คงไม่ถึงขนาดนั้น เพราะคนดูที่ น.ส.แพทองธาร รับตำแหน่งนายก